

เพื่อเผยแพร่ทันที

รัฐบาลเยอรมนีมอบทุนเพิ่มจำนวน 1.45 ล้านดอลลาร์ แก่คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC)

นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว, 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564—สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มอบทุนแก่คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) จำนวน 1.45 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้รับมือกับความท้าทายในการพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เงินทุนสนับสนุนส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการและด้านเทคนิคในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงปี พ.ศ. 2564-2568 และเป็นจำนวนเงินที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มอบเพิ่มเติมจากจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ ตามที่ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

ในพิธีที่จัดขึ้น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.คริสตินา เซแบร์ก-เอลเฟอร์เฟลด์ท์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่าเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนี้จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ฯ ในการจัดตั้งเครือข่ายหลักในการตรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทันสมัยและอย่างทันท่วงที เราหวังว่าเงินทุนสนับสนุนนี้จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสนับสนุนและช่วยยกระดับความสามารถของคณะกรรมการ ฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ดร. อัน พิต ฮัตตา ประธานกรรมการบริหารสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง กล่าวว่าเงินทุนสนับสนุนนี้แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีต่อความร่วมมือในการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเหมาะสม

“ทางเราขอขอบคุณรัฐบาลประเทศเยอรมนีที่ตัดสินใจให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ ฯ ซึ่งเงินทุนในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการเก็บข้อมูลและการปกป้องอนาคตของอีกหลากหลายชีวิตซึ่งพึ่งพาอาศัยลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อการดำรงชีวิตและทำมาหากินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน (Transboundary Water Cooperation) ในโครงการต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายหลักในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำของคณะกรรมการฯ, โครงการร่วมเพื่อการพัฒนาความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำย่อยข้ามพรมแดน 9C-9T ในโตนเลสาบ และการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างการควบคุมภายใน (internal control)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามความร่วมมือในโครงการการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Joint Environmental Monitoring Programme หรือ JEM) ของเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงได้อย่างดีเยี่ยม ผลเบื้องต้นจากโครงการนำร่องทั้งสองโครงการซึ่งกำหนดว่าจะเผยแพร่ในปีนี้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่คณะกรรมการฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการวิชาการและการเงินเป็นมูลค่ามากกว่า 50 ล้านยูโร เพื่อให้ทางคณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การพัฒนา“ลุ่มแม่น้ำโขงให้มีเศรษฐกิจมั่นคง มีความยุติธรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี”

ข้อความถึงบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) คือ องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระดับภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม คณะกรรมการฯ ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับภูมิภาคในเชิงการทูตว่าด้วยเรื่องน้ำ และเป็นคลังความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค

-จบ-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณ Sopheak Meas เจ้าหน้าที่สื่อสารขององค์กร (สำหรับสื่อมวลชน)

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

เบอร์โทรศัพท์มือถือ/WhatsApp: +856-20-77779168

###